

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 5 มิถุนายน 2544

วันนี้ (วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2544) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พันดาร์จโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต การนำสินค้าออกไป)ศ.พ (. ฉบับที่) (จากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น รัษฎากร ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากร)ศ.พ (. ฉบับที่) แสตมป์ ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์สำหรับเงินได้ที่ได้รับและการกระทำตราสาร อันเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินคืนให้แก่สถาบันการเงิน(

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญใน วิทยาลัยสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.... .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคล พระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พ.... .ศ.

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง ความต้องการเงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศของ รั่ววิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2544

เรื่อง การออกกฎหมายรองรับความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่าง สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยประจำไทเป และสำนักงานเศรษฐกิจและ วัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย

เรื่อง รายงานผลการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน และการเตรียมงานส่งเยาวชนเข้า แข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 36

เรื่อง การเสนอขอปรับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์การยูเนสโก และซีมีโอ

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมศ.พ (.. ฉบับที่) ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้มีสถานะเป็น (ธนาคาร

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ กพบ .1/2544

เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว แห่งชาติ พ .ศ.2544

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางศ.พ (.. ฉบับที่)ศ.คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ตรวจราชการ พ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2545 หมวดค่าจ้างชั่วคราว

เรื่อง โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2544

เรื่อง การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามนโยบายรัฐบาล

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2545 หมวดรายจ่ายอื่นประเภท เงินราชการลับของกรมสรรพสามิต

เรื่อง การยกเว้นให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงินไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง กฏ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่ ไข่บังคับรัฐวิสาหกิจทั่วไป

เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็นปี 2544 เพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูบูรณะหน่วยงานสถานบริการสาธารณสุขที่/ ประสบอตกภัย

เรื่อง การกำหนดผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2541/2542 และฤดูการผลิตปี 2542/2543

เรื่อง ความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรากับประเทศญี่ปุ่น (Bilateral Swap Arrangement)

เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรราย ย่อยผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนด
กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ยกเว้นภาษีธุรกิจ)ศ.พ (.. ฉบับที่)
(เฉพาะกรณีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายสมทบสำหรับการเดินทางไปราชการโดยได้รับความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ

เรื่อง การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในวงการก่อสร้างไทย

เรื่อง การแก้ไขปัญหาคารขดเขยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า)K)

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.... .ศ.

เรื่อง การปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ (ร่าง)
ฉบับ) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการที่ศ.พ (..

เรื่อง ขอลดหย่อนค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.... .ศ.

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประมาณ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง การกู้เงินเพื่อซื้อเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง แต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ให้ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการอื่นในคณะกรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การนำ สินค้าออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบ ประสิทธิภาพ)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การนำ
สินค้าออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ) ที่
คณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้มีมติอนุมัติหลักการ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้

ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีสาระสำคัญคือ แก้ไขเพิ่มพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ดังต่อไปนี้

กำหนดความรับผิดทางภาษีในกรณีนำสินค้าออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสินค้าให้เกิดขึ้นพร้อมกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

กำหนดให้อธิบดีมีอำนาจกำหนดสินค้าในการนำสินค้าออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสินค้า

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเป็นประโยชน์และเกิดความเป็นธรรมทางภาษีกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในการนำสินค้าออกไปจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสินค้าในระหว่างการผลิต และเพื่อทดลองเป็นการชั่วคราวสำหรับจำหน่ายได้ รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนการผลิตสินค้า ทำให้สามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น

2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์สำหรับเงินได้ ที่ได้รับและการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินคืนให้แก่สถาบันการเงิน)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์สำหรับเงินได้ที่ได้รับและการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินคืนให้แก่สถาบันการเงิน) ที่คณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้มีมติอนุมัติหลักการ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์สำหรับเงินได้ที่ได้รับและการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการโอนทรัพย์สินคืนให้แก่สถาบันการเงินผู้โอนทรัพย์สินนั้นแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์

เฉพาะการโอนทรัพย์สินและสำหรับการกระทำตราสารที่ได้กระทำในระหว่างวันที่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2545

ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามัญในวิทยาลัยสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในวิทยาลัยสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่มีหน้าที่สอน วิจัย และให้บริการทางวิชาการในสถาบันการศึกษาของกรุงเทพมหานครซึ่งสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ได้มีโอกาสและความก้าวหน้าทัดเทียมกับบุคลากรของทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งดังกล่าวขึ้นเป็นการเฉพาะแทนการนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยมาใช้บังคับ ซึ่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้ทำความตกลงกับคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

กำหนดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาลัยสังกัดกรุงเทพมหานครโดยสอน วิจัย และให้บริการทางวิชาการด้วย ให้มีตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1) ศาสตราจารย์ 2) รองศาสตราจารย์ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4) อาจารย์

การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ำหนัก ขนาด อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาด ลวดลายและลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีสมมงคพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543

กระทรวงการคลังรายงาน ว่า คณะกรรมการอำนวยการจัดงานหรือกิจกรรม เนื่องในวโรกาสสำคัญในพุทธศักราช 2543 แจ้งว่า ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมายุได้ 26,469 วัน เท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ชื่อพระราชพิธีว่า "พระราชพิธีสมมงคพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช" พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสอันสำคัญยิ่งดังกล่าว เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความผูกพันที่ปวงชนชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งนับจากวันที่ 23 พฤษภาคม 2543 เป็นต้นไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่มีพระชนพรรษาที่ยืนยาวที่สุดในบรรดาพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย

กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควรจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จำนวน 3 ชนิดราคา คือ

เหรียญกษาปณ์ทองคำ ชนิดราคา 6,000 บาท ประเภทขัดเงา จำนวนผลิตไม่เกิน 1,000 เหรียญ ประเภทธรรมดา จำนวนผลิตไม่เกิน 2,500 เหรียญ

เหรียญกษาปณ์เงิน ชนิดราคา 600 บาท ประเภทขัดเงา จำนวนผลิตไม่เกิน 1,500 เหรียญ ประเภทธรรมดา จำนวนผลิตไม่เกิน 5,000 เหรียญ

เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ชนิดราคา (ทองแดงผสมนิกเกิล) 20 บาท ประเภทขัดเงา จำนวนผลิตไม่เกิน 5,000 เหรียญ ประเภทธรรมดา จำนวนผลิตไม่เกิน 500,000 เหรียญ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าวนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว

5. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณาเรื่อง ขอรื้อหรือกรณีการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ซึ่งประเด็นปัญหาตามข้อหาดังกล่าวเป็น ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับการแต่งตั้งรัฐมนตรีเป็นกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หรือที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดต่างๆ ว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ และเป็น การสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รายงานว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1 คณะที่ 3 และคณะที่ 5) ได้พิจารณาข้อหาดังกล่าวที่สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี) ได้ขอรื้อหรือกรณีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน เพื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในปัญหาข้อกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แล้วมีความเห็นดังนี้

ตำแหน่งกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นตำแหน่งที่มี กฎหมายบัญญัติอำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่ง และผลประโยชน์ตอบแทน ไว้ ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 จึงเป็นตำแหน่งหรือหน้าที่ในหน่วยราชการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 110 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่เนื่องจากวรรคสองของมาตรา 110 ได้ บัญญัติมิให้นำมาตรานี้ไปใช้บังคับกับการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และเมื่อกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการลงทุนบัญญัติให้มีกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ รัฐมนตรีที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจึงอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ ส่วนตำแหน่งที่ปรึกษานั้น เนื่องจากไม่เข้าข่ายยกเว้นดังกล่าว จึงไม่อาจแต่งตั้งรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาของ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ และตามข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่ายังไม่เคยมีการ แต่งตั้งรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแต่ประการใด

เมื่อนายกรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ และปรากฏว่ายังไม่เคยมีการ แต่งตั้งรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

6. เรื่อง ความต้องการเงินกู้เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศของ รัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2544

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้รัฐวิสาหกิจ 4 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าานครหลวง การทางพิเศษแห่ง ประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย และการประปานครหลวงกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ ในประเทศ วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,327 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นเงินบาท สมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2544 ตามที่กระทรวงการคลัง

เสนอ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดของการกู้เงิน ตลอดจนการค้ำประกันเงินกู้ของรัฐบาลไทยได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

กระทรวงการคลังรายงานว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาเห็นสมควรกำหนดวงเงินกู้ในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2544 ที่ต้องจัดหาให้กับรัฐบาลไทย 4 แห่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นเงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศรวม 6 โครงการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 3,327 ล้านบาท ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รัฐบาลไทย	จำนวนโครงการ	วงเงินกู้เงินบาทสมทบฯ ปีงบประมาณ 2544
การไฟฟ้านครหลวง	1	1,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	1	327.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย	2	1,000.00
การประปานครหลวง	2	1,000.00
รวม	6	3,327.00

ทั้งนี้ เงินกู้ดังกล่าวจะนำไปสมทบกับเงินกู้จากต่างประเทศ เพื่อให้รัฐบาลไทยนำไปใช้จ่ายในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการไว้แล้ว โดยรัฐบาลไทยแต่ละแห่งจะเป็นผู้รับภาระในการชำระคืนหนี้เงินกู้ทั้งหมด

7. เรื่อง การออกกฎหมายรองรับความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ประจําไทเป และสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจําประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ยกเว้นภาษีอากรให้บุคคลตามสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่หน่วยงานอื่นใดของประเทศไทยได้ทำไว้กับหน่วยงานของต่างประเทศ) ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศขอให้กระทรวงการคลังดำเนินการตราพระราชกฤษฎีการองรับความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่

เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ระหว่างสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยประจำไทเป และสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย โดยไม่มีการระบุชื่อประเทศใดไว้โดยเฉพาะเจาะจง

8. เรื่อง รายงานผลการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน และการเตรียมงานส่งเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 36

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน และการเตรียมงานส่งเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 36 ตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอ ดังนี้

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2540 ให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 3 และการเตรียมเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย ซึ่งการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 3 ได้ดำเนินการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปผลการแข่งขันฯ ดังนี้

ประเทศที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ไทย
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และบรูไน

เยาวชนไทยที่เข้าแข่งขันครั้งนี้ ได้รับรางวัล 8 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และ 5 ประกาศนียบัตรฝีมือยอดเยี่ยม

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรายงานเพิ่มเติมว่า มีแผนการจะส่งเยาวชนไทยเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 36 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ในเดือนกันยายน 2544 จำนวน 15 สาขา โดยเยาวชนผู้เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานดังกล่าว จะคัดเลือกจากผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 18 และการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 3

9. เรื่อง การเสนอขอปรับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์การยูเนสโกและซีมีโอ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เดิมมี 20 คน ปรับเป็น 19 คน มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1.1 เพิ่มเติมชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 คน คือ นายกรี จงกิจถาวร

1.2 ปรับออกกรรมการดังต่อไปนี้

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

2. คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เดิมมี 21 คน ปรับเป็น 19 คน มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

2.1 ปรับเปลี่ยนประธานจากรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น (ฝ่ายต่างประเทศ) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2.2 ปรับเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น รองศาสตราจารย์ชนะ กสิภาร์ รองศาสตราจารย์สุ มณฑา พรหมบุญ

3. คณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เดิมมี 25 คน ปรับเป็น 20 คน มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

3.1 ปรับเปลี่ยนรองประธานจากรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็น ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

3.2 ปรับเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ศาสตราจารย์สุขุม ศรีธัญรัตน์ นายกำแหง สติรกุล รองศาสตราจารย์ไสว สุนทโรวาท ศาสตราจารย์พรชัย มาตังคสมบัติ ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ศาสตราจารย์มนตรี จุฬาววัฒนทล

3.3 ปรับเปลี่ยนเลขานุการ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

4. คณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เดิมมี 19 คน ปรับเป็น 16 คน มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

4.1 ปรับเปลี่ยนประธานจากเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

4.2 ปรับเปลี่ยนรองประธานจากอธิบดีกรมศิลปากร เป็น เลขาธิการคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ

4.3 ปรับเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ศาสตราจารย์ คุณหญิงแมนมาศ ชวลิต มัจกร .ว.ร.
รศ จิตรพงศ์ รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร

5. คณะกรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เดิมมี 21 คน คงจำนวนเท่าเดิมไว้ โดยมีการ
การเปลี่ยนแปลง ดังนี้

5.1 ปรับเปลี่ยนประธานจากศาสตราจารย์กรมล ทองธรรมชาติ เป็น ศาสตราจารย์
พิทยา สายหู

5.2 ปรับเปลี่ยนรองประธานจากผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็น
เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ แห่งสหประชาชาติ

5.3 ปรับเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ศาสตราจารย์วิฑิต มันทาภรณ์ รองศาสตราจารย์จี
ระ หงส์ดารมภ์

5.4 เพิ่มเติมผู้แทนจากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาค 3 แห่ง คือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6. คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เดิมมี 19 คน ปรับเป็น 18 คน โดยเป็น
การยุบรวมกับคณะกรรมการระบบสารสนเทศสากล และมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

6.1 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการ

6.2 เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติฯ สหประชาชาติ เป็นรองประธานกรรมการ

6.3 ผู้อำนวยการส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ เป็น
เลขานุการ

7. คณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษาของคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เดิมมี 18 คน ปรับเป็น
19 คน มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

7.1 เพิ่มเติมผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน คือ นายเกรียงไกร เศรษฐไกรกุล และ นายกำแหง
สศิริกุล

7.2 ปรับออกผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

8. คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(SEAMEO) ปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการจากเดิม 20 คน เป็น 18 คน ดังนี้

8.1 เพิ่มเติมปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ

8.2 ปรับออกกรรมการดังต่อไปนี้ ดร.โกวิท ประวาลพุกกะ ผู้แทนกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

8.3 เพิ่มเติมประธานคณะกรรมการประสานงานระดับชาติเกี่ยวกับศูนย์ที่ตั้งใหม่ 3 ศูนย์ คือ ศูนย์การเรียนแบบเปิดของซีมีโอ (SEAMOLEC) ศูนย์ฝึกอบรมของซีมีโอ (RETRAC) ศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์และประเพณีของซีมีโอ (CHAT)

10. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้มีสถานะเป็นธนาคาร)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้มีสถานะเป็นธนาคาร) และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ การเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนตามคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises-SMEs) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการเดิม และเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการใหม่อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างและรักษาสถานการณ์การผลิต การจ้างงาน การสร้างรายได้ การส่งออก และเป็นแกนหลักในการสร้างความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีแนวทางดำเนินการที่สำคัญแนวทางหนึ่งคือ การจัดตั้งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉะนั้นเพื่อให้การจัดตั้งธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นการเฉพาะสามารถสนองต่อ นโยบายเร่งด่วนและคำนึงถึงความประหยัด มีความรวดเร็วและคล่องตัว เห็นควรให้ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือต่อ SMEs เป็นฐานรองรับการดำเนินงานในลักษณะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 เพื่อให้ บอย. มีสถานะเป็นธนาคาร โดยใช้ชื่อว่า "ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย" ซึ่งจะทำให้สามารถให้บริการด้านการเงินแก่ SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

ปรับปรุงขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจให้กว้างขวางขึ้น โดยให้บริการทางการเงินแก่ SMEs ได้ครบวงจรใกล้เคียงธนาคารพาณิชย์ เช่น การโอนเงิน และ

การให้มีบัญชีกระแสรายวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้า และการรับฝากเงินเพื่อเป็นการขยายช่องทางระดมเงิน โดยให้สามารถรับฝากเงินได้เฉพาะผู้ซึ่งทำธุรกิจกับ บอยและให้รับฝากเงิน . จากประชาชนทั่วไปได้โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก่อน รวมทั้งการดำเนินธุรกิจเงินตราต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ SMEs

เปิดโอกาสให้ บอยได้ .สามารถหาแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงานของ บอย . สามารถออกตราสารทางการเงิน และรับ .กว้างขวางมากขึ้น โดยเพิ่มเติมให้ บอยได้ โดยทั้ง .เงินฝากจากผู้ซึ่งทำธุรกิจกับ บอยนี้ ในกรณีที่ บอยได้รับความ .เสียหายจากการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลหรือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ตามความจำเป็นและเหมาะสมได้ .รัฐบาลเพิ่มทุนให้ บอย

ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการ บอยให้มีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง และผู้แทน . จากกระทรวงอุตสาหกรรม แห่งละ 2 คน เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยเพื่อการกำกับนโยบายด้านการเงิน และนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาภาค SMEs ให้สอดคล้องกัน และให้มีกรรมการมาจากการเลือกตั้งของผู้ถือหุ้นได้อีก 6 คน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสมเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ โดยมีผู้จัดการทั่วไปเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ .ศ.2518

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารองค์กร เพื่อให้ บอยมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและ . เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งกำหนดให้มีการกำกับดูแลความมั่นคงและการจัดสรรกำไรสุทธิ

11. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ กพบ. 1/2544

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ กพบ. 1/2544 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

เห็นชอบกรอบนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานของแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ)GMS) เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้ดำเนินงานตามกรอบแนวทางดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป พร้อมทั้งให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมพิจารณาดำเนินการในรายละเอียดของ GMS ด้วย

เห็นชอบแนวทางดำเนินการในระยะต่อไปของแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย โดยให้ฝ่ายเลขาธิการประสานงานกับหน่วยงานที่ - เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามข้อสังเกตที่ประชุม และให้รายงานความก้าวหน้า ในการประชุมครั้งต่อไป .ในการดำเนินงานให้ กพบ

เห็นชอบแนวทางดำเนินการต่อไปภายใต้แผนงาน)BIMST-EC) พร้อมทั้งรับ ข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในรายละเอียดต่อไป และ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ในการจัด กลไกดำเนินงานภายใต้แผนงาน)BIMST-EC) ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้รอง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานคณะทำงาน (นายอภิรักษ์ ปวงะฤทธิ) พิจารณาในการ .ในการจัดกลไกดำเนินงานนี้ และรายงานความก้าวหน้าให้ กพบ ประชุมครั้งต่อไป

เห็นชอบยืนยันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2543 ในการให้ความ ช่วยเหลือรัฐบาลกัมพูชาพัฒนาเส้นทางช่วงปอยเปต ศรีโสภณ ระยะทาง -48 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเชื่อมโยงหลักระหว่างไทย กัมพูชา โดยมอบหมาย - กระทรวงการต่างประเทศประสานรัฐบาลกัมพูชาเพื่อขอทราบการยกเลิกสัมปทาน และเสนอรัฐบาลกัมพูชาแบ่งการพัฒนาเส้นทางปอยเปต เสียมเรียบ - ศรีโสภณ - เป็น2 ช่วง โดยให้รัฐบาลกัมพูชาขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยในการ พัฒนาเส้นทางปอยเปต ศรีโสภณ และให้สัมปทานภาคเอกชนในการก่อสร้าง - เสียมเรียบ ตามข้อเสนอของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย - เส้นทางช่วงศรีโสภณ)ADB) ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง ประสาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทำความเข้าใจ ลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำรวจ ออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างเส้นทางช่วงดังกล่าวให้เป็นเส้นทางมาตรฐาน อย่างเป็นทางการโดยเร็วต่อไป

12. เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2544

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2544 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) เสนอ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว และให้ ดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการ เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับภาครัฐ ตลอดจนการแก้ปัญหาและอุปสรรค เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีระบบและมีเอกภาพ

ระเบียบดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

ให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2535

ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี " นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ นายกษัตริย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งไม่เกิน 9 คน เป็นกรรมการ โดยมีรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำหนดและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดทำ นโยบายและกำหนดแผนด้านการท่องเที่ยว รวบรวมข้อเท็จจริง วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย มอบหมายการ ดำเนินการและแนวทางแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวให้กับหน่วยงานรับผิดชอบ นำไปสู่การปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอแนะนโยบาย แนวทาง เพื่อประสานให้เกิดการบริหารและจัดการทรัพยากร ท่องเที่ยวในรูปการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และกำกับดูแล ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการตลาด ซึ่งใช้เงินงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ในกรณีที่มีความจำเป็นคณะกรรมการอาจเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่ง การให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน หรือให้ความ ร่วมมือตามอำนาจหน้าที่ได้

ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ คณะกรรมการ และให้เบิกจ่ายเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการจากการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

13. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจ ราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ตรวจราชการ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ตรวจราชการ พ.ศ. ที่คณะรัฐมนตรีชุดก่อน ได้มีมติเห็นชอบ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว รวม 2 ฉบับ

ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง 2 ฉบับ เป็นการดำเนินการเพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ

ร่างระเบียบฯ ดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีสาระสำคัญ ดังนี้
 - 1.1 กำหนดบทนิยามคำว่า ใหม่ให้ชัดเจนขึ้น และให้หมายความ "ผู้ตรวจราชการ" กำหนดให้ปฏิบัติงานในลักษณะ .พ.รวมถึงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่ง ก เดียวกัน
 - 1.2 กำหนดให้มีหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ เพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 - 1.3 กำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการให้มีความชัดเจนและกระชับมากขึ้น รวมทั้งได้เพิ่มวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคุณภาพงานและการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
 - 1.4 ปรับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการให้ชัดเจนและสอดคล้องกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบหน่วยอื่น ๆ ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมทั้งเพิ่มบทบาทในการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 - 1.5 กำหนดให้ผู้ตรวจราชการถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ตรวจราชการตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด
 - 1.6 กำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีสำหรับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงที่มีตำแหน่งผู้ตรวจราชการ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ
 - 1.7 กำหนดให้กรณีที่เป็นเรื่องนโยบายสำคัญและเร่งด่วนให้ผู้ตรวจราชการสามารถรายงานตรงถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนัก

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรืออธิบดี โดยผ่านผู้บังคับบัญชาเจ้าสังกัด

1.8 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการตรวจราชการรีบ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานโดยไม่ชักช้า แล้วแจ้งให้หน่วยงานที่เสนอ รายงานทราบภายใน 15 วัน

2. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ตรวจราชการ พ.ศ. มีสาระสำคัญ ดังนี้

2.1 กำหนดให้ผู้ตรวจราชการพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธา มีความซื่อสัตย์ สุจริตเที่ยงธรรม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับผู้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ พึงดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้งบประมาณของทางราชการอย่าง ประหยัดและสมประโยชน์ต่อทางราชการ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ไม่ได้รับความเป็น ธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

2.2 กำหนดให้ผู้ตรวจราชการต้องใช้ดุลพินิจวินิจฉัยข้อมูล ข้อเท็จจริง และปัญหาที่ ได้จากการตรวจราชการโดยปราศจากอคติ รายงานผลการตรวจราชการตามความ เป็นจริง ถูกต้อง รวดเร็ว และต้องไม่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ จากการตรวจราชการ

2.3 ผู้ตรวจราชการต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง มีความเป็นอิสระ และให้ความ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

14. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2545 หมวดค่าจ้างชั่วคราว

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้กรมบัญชีกลางจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวนทั้งสิ้น 273 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการที่สำคัญ 3 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนาระบบการรับ - จ่ายเงินของรัฐ 2) โครงการ จัดทำสถิติการคลังภาค สาธารณะตามระบบ GFS 3) โครงการบริหารรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,705,969 บาท ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2545 เป็นเงินทั้งสิ้น 17,089,548 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546 เป็นเงินทั้งสิ้น 17,276,973 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547 เป็นเงินทั้งสิ้น 17,339,448 บาท

นอกจากนี้ ให้กรมบัญชีกลางเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณาขอเพิ่มเติมอัตรากำลังข้าราชการให้เหมาะสมกับภารกิจต่อไป ด้วย เพื่อจะได้ลดการจ้างตามโครงการดังกล่าวได้ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

กระทรวงการคลังรายงาน ว่า กรมบัญชีกลางมีความประสงค์จะปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง โดยปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ ทั้งข้าราชการและลูกจ้างประจำ เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้สูญเสียอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้าง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 เป็นจำนวนถึง 219 อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ 200 อัตรา ลูกจ้างประจำ 19 อัตรา ซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกรมเป็นอย่างมาก ประกอบกับในปีงบประมาณ 2545 กรมบัญชีกลางไม่สามารถจ้างลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 250 อัตรา ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยใช้จ่ายจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นได้อีกต่อไป ในขณะที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการให้บริการรับ - จ่ายเงิน ซึ่งงานนี้ได้ลดลง แต่ยังคงเพิ่มมากขึ้นจากการที่กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ให้บริการรับ - จ่ายเงินแก่องค์การบริหารส่วนตำบลกว่า 6,000 แห่ง ทั่วประเทศ รวมทั้งต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละปีให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งหากกรมบัญชีกลางไม่มีอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ จะทำให้ประสิทธิภาพในการให้บริการลดลง ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดแนวทางและโครงการ 3 โครงการ ขึ้นรองรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง ดังนี้

1. แนวทางดำเนินการ

- 1.1 ปรับปรุงระบบการรับ จ่ายเงินของรัฐ เพื่อให้สามารถให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ และให้หน่วยงานของรัฐมีความคล่องตัวในการใช้จ่ายเงินตามแนวทางการปฏิรูประบบงบประมาณแบบใหม่
- 1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับ จ่ายเงิน เพื่อให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์ในการ - บริหารงานคลังของประเทศ รวมทั้งจัดทำสถิติการคลังภาคสาธารณะตามระบบมาตรฐานสากล
- 1.3 พัฒนางานด้านรัฐวิสาหกิจตามกรอบแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ

2. โครงการรองรับการดำเนินการ 3 โครงการ

กรมบัญชีกลางได้กำหนดอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจเดิม ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของโครงการใหม่ 3 โครงการ ซึ่งมีขึ้นเพื่อรองรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

งานโครงการ/	จำนวน (อัตรา(ปี 2545 (บาท(ปี 2546 (บาท(ปี 2547 (บาท(
1) โครงการพัฒนาระบบการรับ - จ่ายเงินของรัฐ	241	14,840,724	15,003,597	15,057,888
2) โครงการจัดทำสถิติการคลังภาค สาธารณะตามระบบ GFS	7	550,284	556,269	558,264
3) โครงการบริหารรัฐวิสาหกิจและ หลักทรัพย์ของรัฐ	25	1,698,540	1,717,107	1,723,296
รวม	273	17,089,548	17,276,973	17,339,448

15. เรื่อง โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2544

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเกษตรกรปี 2544 และเห็นชอบการกำหนดเงื่อนไขในการชำระเงินค่าปุ๋ยเคมีปี 2544 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้

ให้เกษตรกรเป็นผู้จัดซื้อหาปุ๋ยเอง โดยให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนชื่อโครงการที่เสนอใหม่ให้ครอบคลุมถึงปุ๋ยชนิดอื่น ๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น

มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวง (นายพิทักษ์ อินทวิทย์นันท์) อุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปพิจารณาหามาตรการ ทำอย่างไรให้เกษตรกรได้รับปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ไม่ให้มีการโฆษณาสรรพคุณเกินความเป็นจริงหรือมีการหลอกลวงเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

ให้สนับสนุนองค์กรเกษตรกรซื้อปุ๋ยจากบริษัทปุ๋ยแห่งชาติเป็นลำดับแรก เพื่อให้ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพดีและมีราคาถูก ทั้งนี้ วิธีการชำระเงินอาจให้มีการทำข้อตกลงกับกองทุนที่เป็นแหล่งเงินกู้ให้ชำระโดยตรงกับบริษัทปุ๋ยแห่งชาติก็ได้

16. เรื่อง การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามนโยบายรัฐบาล

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามนโยบายรัฐบาล ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แล้วมีมติ ดังนี้

รับทราบสรุปผลการประชุมการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามนโยบายรัฐบาล
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2544

ให้ความเห็นชอบ

- 1) ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2544
- 2) ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- 3) ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

17. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการจัดตั้ง
สถาบันยุทธศาสตร์สันติวิธีเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำ
หน้าที่ทางวิชาการและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี

คณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธีเป็นกลไกทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินสถานการณ์เดือน
กึ่ง และเสนอแนวทางการป้องกันและจัดการปัญหาความขัดแย้ง โดยสันติวิธีต่อรัฐบาล
และสาธารณชน รวมทั้งเผยแพร่ ประสานความเข้าใจแนวทางสันติวิธีในการจัดการกับ
ปัญหาความขัดแย้งให้เป็นจุดยืนและทิศทางของชาติ และเพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางของสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ตามคำสั่งสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ ที่ 1/2544 ลงวันที่ 18 เมษายน 2544

สำหรับการดำเนินการจัดตั้งสถาบันยุทธศาสตร์สันติวิธี รวมทั้งด้านงบประมาณและ
อัตรากำลังให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ. ดังนี้

1. สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า

- 1.1 การจัดตั้งสถาบันยุทธศาสตร์สันติวิธีขึ้นเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ ที่มีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานระดับสำนัก เพื่อทำหน้าที่ทาง
วิชาการและฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี ถือว่าเป็นการ
จัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
ภาครัฐ ที่ให้ส่วนราชการระงับการจัดตั้งหรือขยายหน่วยงานใหม่ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2541 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2541 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2543

1.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ขัดกับมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐดังกล่าว ในระยะนี้จึงเห็นควรให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดตั้งสถาบันยุทธศาสตร์สันติวิธีเป็นหน่วยงานภายในที่ไม่ใช่หน่วยงานระดับกองหรือสำนักไปพลางก่อน และเกลี้ยอัตรากำลังที่มีอยู่มาช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว น่าจะเหมาะสมกว่า

1.3 สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธีในปีงบประมาณ พ.ศ.2544 สำนักงานประมาณเห็นว่าสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมิได้จัดเตรียมงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวไว้ จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 877,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด และค่าจัดพิมพ์เอกสารโดยเบิกจ่ายในหมวดรายจ่ายอื่น ส่วนค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 นั้น เนื่องจากขณะนี้การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2545 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไปแล้ว และอยู่ในระหว่างเตรียมการนำเสนอขออนุมัติต่อสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานประมาณไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ได้ จึงขอให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2545 ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2545

2. สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์สันติวิธี สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศเป็นกลไกและวิธีการที่จะเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมให้เกิดความยั่งยืน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่นำไปสู่การเผชิญหน้า และเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

2.2 โดยที่แนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีเป็นวิธีดำเนินการส่วนหนึ่งในภารกิจหลักของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จึงอาจจัดตั้งสถาบันยุทธศาสตร์สันติวิธี เป็นหน่วยงานภายในของสำนักงานสภาความมั่นคง (.สยส) แห่งชาติ โดยในระยะแรกเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ อาจมอบหมายให้กองที่รับผิดชอบงานศึกษาเสนอความเห็น และจัดทำแผนที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ทางวิชาการและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว และหากมีความจำเป็นอันหลีกเลี่ยงมิได้ อาจเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ เพื่อขอรับการจัดสรรอัตรากำลังในการปฏิบัติงานดังกล่าว (คปร) ่อไป

18. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 หมวดรายจ่ายอื่น ประเภทเงินราชการลับของกรมสรรพสามิต

คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามที่กระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 หมวดรายจ่ายอื่น ประเภทเงินราชการลับ จำนวน 6,000,000 บาท สำหรับกรมสรรพสามิต เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและการปราบปรามยาเสพติด บรรลู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพิ่มรายได้เข้ารัฐ ประกอบกับเงินราชการลับที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 จำนวน 2,000,000 บาท ไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีมติตามความเห็นของสำนักงบประมาณที่เห็นควรให้การสนับสนุนได้ตามที่เสนอ เป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากที่เคยได้รับการจัดสรรเป็นประจำทุกปี ปีละ 2,000,000 บาท เพิ่มอีกเป็นเงิน 4,000,000 บาท สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องเพิ่มเติมสมควรให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ของกรมสรรพสามิต ที่สำนักงบประมาณเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2544 ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว

19. เรื่อง การยกเว้นให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง กฏ ระเบียบ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับรัฐวิสาหกิจทั่วไป

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอยกเว้นให้ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง กฏ ระเบียบ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับรัฐวิสาหกิจทั่วไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แล้วมีมติดังนี้

อนุมัติให้ธนาคารแห่งประเทศไทย มีความเป็นอิสระในการบริหารงานโดย (.ธปท) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง กฏ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับรัฐวิสาหกิจทั่วไป เพื่อให้การบริหารงานของธนาคารแห่งประเทศไทยมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

อนุมัติให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ได้รับการยกเว้นคำสั่ง กฏ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป เช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้การบริหารงานของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2544 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การดำเนินนโยบายทางการเงินของ ธปท. จำเป็นต้องดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงและความเชื่อมั่นของระบบสถาบันการเงินของประเทศ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2541 เห็นชอบให้กลุ่มสถาบันการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากกองทุนฟื้นฟูฯ เข้าแทรกแซง ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง กฏ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป ซึ่งกลุ่มสถาบันการเงินดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.

สำหรับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นกองทุนหนึ่งใน ธปท. ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. 2504 แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2541 ประกอบกับพนักงานที่ปฏิบัติงานในกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้รับเงินเดือนและสวัสดิการเช่นเดียวกับพนักงาน ธปท.ทุกประการ

20. เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี 2544 เพื่อซ่อมแซม และฟื้นฟูบูรณะหน่วยงาน/สถานบริการสาธารณสุขที่ประสบอุทกภัย

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2544 เพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูบูรณะหน่วยงาน/สถานบริการสาธารณสุขที่ประสบอุทกภัย ในวงเงิน 70,000,000 บาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แล้วมีมติอนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ดังนี้

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - ต้นเดือนธันวาคม 2543 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมากที่สุด คือ จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ มีระดับน้ำท่วมขังสูงถึง 2-3 เมตร ทำให้หน่วยงาน/สถานบริการสาธารณสุขหลายแห่งได้รับความเสียหายต้องจัดหางบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก และขณะเกิดสถานการณ์อุทกภัย กระทรวงสาธารณสุขได้ให้การดูแลรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บป่วยอย่างเต็มที่ ทั้งในสถานบริการและการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นอกสถานบริการ โดยมีการระดมทีมแพทย์และพยาบาลจากจังหวัดต่าง ๆ มาช่วยเหลือจนสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ แต่เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น มีจำนวนจำกัด ประกอบกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 และเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินบำรุง อยู่จำนวนมากพอที่จะใช้จ่ายเพื่อฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ รวมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ดังนั้น ในขั้นนี้ จึงให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2544 รวมทั้งการใช้จ่ายจากเงินบำรุงซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณไปดำเนินการตามรายละเอียดข้างต้นในโอกาสแรกก่อน โดยให้กระทรวงสาธารณสุขทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณในรายละเอียดตามที่ได้รับความสะดวกอีกครึ่งหนึ่ง

21. เรื่อง การกำหนดผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูกาลผลิตปี 2541/2542 และฤดูกาลผลิตปี 2542/2543

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอการกำหนดผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 2541/2542 เป็นรายเขต 12 ราคา และฤดูกาลผลิตปี 2542/2543 เป็นรายเขต 5 ราคา ตามที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเสนอ

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอตามที่ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่า คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2544 ได้พิจารณาความเห็นของคณะที่ปรึกษากฎหมายในประเด็นเกี่ยวกับส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายกากน้ำตาลแล้ว มีมติเห็นชอบให้กำหนดผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 2541/2542 เป็นรายเขต 12 ราคา และฤดูกาลผลิตปี 2542/2543 เป็นรายเขต 5 ราคา ดังนี้

การกำหนดผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 2541/2542

เขต	ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูกาลผลิตปี 2541/2542 (บาท(กระสอบ/
เหนือ 1	224.93
เหนือ 2	217.42
เหนือ 3	224.33
เหนือ 4	222.39
เหนือ 5	217.87
กลาง 1	227.10
กลาง 2	224.76
กลาง 3	225.72
กลาง 4	229.28
กลาง 5	231.53
ตะวันออก	228.98

ตะวันออกเฉียงเหนือ	221.38
--------------------	--------

การกำหนดผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูกาลผลิตปี 2542/2543

เขต	ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูกาลผลิตปี 2542/2543 (บาท(กระสอบ/
1	215.54
2	223.84
3	223.85
4	224.51
5	215.23

22. เรื่อง ความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรากับประเทศญี่ปุ่น (Bilateral Swap Arrangement)

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรากับประเทศญี่ปุ่น (Bilateral Swap Arrangement) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แล้วมีมติดังนี้

เห็นชอบในหลักการความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

มอบหมายให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้แทนลงนามในความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนค้าประกันเงินกู้ตามความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำความเห็นทางกฎหมายประกอบความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

ความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ภายใต้มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative) ความตกลงดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประเทศสมาชิก กรณีหากประสบ

ปัญหาดุลการชำระเงินหรือขาดสภาพคล่อง โดยประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถทำ ความตกลงทวิภาคีภายใต้โครงการ ดังกล่าวกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ (ASEAN+3) ตาม วงเงินสูงสุดที่กำหนดไว้ในแต่ละสัญญาและเงื่อนไขเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ

ร่างความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา กับประเทศญี่ปุ่น มีสาระสำคัญดังนี้

ความตกลงทวิภาคีดังกล่าวเป็นลักษณะที่ไทยสามารถกู้จากญี่ปุ่นฝ่ายเดียว และอยู่ ในรูปของการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลเงินเหรียญสหรัฐกับเงินบาท ซึ่งดำเนินการ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยญี่ปุ่น

จำนวนวงเงินที่ประเทศไทยจะเบิกถอนได้สูงสุดจำนวน 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

การกู้เงินแต่ละครั้งมีอายุ 90 วัน และสามารถต่ออายุได้ 7 ครั้ง อย่างไรก็ตามการเบิก ถอนหรือการต่ออายุจะต้องดำเนินการภายใน 3 ปี นับจากสัญญามีผลบังคับใช้

อัตราดอกเบี้ยกำหนดไว้เท่ากับ LIBOR+150 basis points สำหรับการเบิกถอนครั้ง แรกและการต่ออายุครั้งแรก หลังจากนั้นส่วนต่างจะเพิ่มขึ้น 50 basis points สำหรับการต่ออายุทุก 2 ครั้ง แต่ส่วนต่างดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่า 300 basis points

ความช่วยเหลือด้านการเงินภายใต้ความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา จะสามารถเบิกถอนได้ก็ต่อเมื่อประเทศผู้ขอเข้าโครงการความช่วยเหลือทาง การเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) หรือกำลังจะเข้าโครงการใน ระยะเวลาอันใกล้ อย่างไรก็ตาม ประเทศผู้ขอสามารถเบิกถอนเงินได้จำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินทั้งหมดเป็นเวลา 180 วัน โดยไม่จำเป็นต้องเข้าโครงการ IMF

รัฐบาลไทยเป็นผู้ค้ำประกันการกู้ยืมเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยภายใต้ความตกลง

23. เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่ เกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงการคลังรายงานผลความคืบหน้าโครงการพักชำระ หนี้และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในส่วนที่ ธ.ก.ส. รับผิดชอบดำเนินการ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2544 กล่าวคือ มีจำนวนเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 1,754,295 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.90 ของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2,342,145 ราย จำแนกเป็น

เกษตรกรที่สมัครใจขอพักชำระหนี้ จำนวน 845,631 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.20 ของ
จำนวนเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ

เกษตรกรที่สมัครใจลดภาระหนี้ จำนวน 908,664 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.80 ของ
จำนวนเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ การดำเนินการตามกำหนดเดิม เพื่อคัดเลือกเกษตรกรลูกค้าที่มีสิทธิเข้าร่วม
โครงการระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2544 (3 เดือน) จะสามารถดำเนินการได้แล้ว
เสร็จอย่างแน่นอน

24. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ กำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ยกเว้นภาษี ธุรกิจเฉพาะกรณีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า
ด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ยกเว้นภาษี
ธุรกิจเฉพาะกรณีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวคือ กำหนดให้กิจการของกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้รับยกเว้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2541 ซึ่งเป็นวันที่กฎหมาย
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกิจการของกองทุนฯ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนใน
การให้กู้ยืมตามวัตถุประสงค์มากขึ้น

อนึ่ง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 กองทุนฯ ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดย
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ คือ การให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่
จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา ทั้งนี้ โดยจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยการให้กู้ยืม
ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินต้นที่ผู้ชำระเงินคืนให้กับกองทุนฯ

ปัญหาที่ขอให้มีการเสนอแก้ไข คือ ในปัจจุบันกองทุนฯ มีสถานะเป็นนิติบุคคล แต่ไม่
เป็นหน่วยภาษีตามคำนิยามในมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น กองทุนฯ จึงไม่มี
ภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามก็ติดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมในอัตราร้อยละ 1 ที่กองทุนฯ
ได้รับจากผู้กู้ยืม ถือเป็นภาระประกอบกิจการที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา
91/2 (5) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น กองทุนฯ จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่
เนื่องจากลักษณะการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือ

แก่ครอบครัวของนักเรียน นักศึกษาที่มีรายได้น้อย ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้ โดยมีได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร กองทุนฯ จึงได้เสนอขอให้มีการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับรายได้ที่ต้องเสียภาษีข้างต้น

ทั้งนี้ การกำหนดให้มีการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยเหลือให้กองทุนฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารงานได้มากขึ้น อันจะส่งผลต่อเนื่องในการช่วยเหลือจำนวนครอบครัวนักเรียน นักศึกษาที่มีรายได้น้อยให้สามารถศึกษาเล่าเรียนต่อไปได้มากขึ้น และในส่วนของภาครัฐ จะเป็นการช่วยสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของภาครัฐ ให้สามารถกระจายไปสู่ผู้มีรายได้น้อยในสังคมได้มากขึ้น และการปรับปรุงข้อกฎหมายในครั้ง นี้ จะมีความสูญเสียรายได้ทางภาษีเพียงเล็กน้อย

25. เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายสมทบสำหรับการเดินทางไปราชการโดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายสมทบสำหรับการเดินทางไปราชการโดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้ โดยให้กองบัญชาการทหารสูงสุดเบิกค่าใช้จ่ายสมทบ เป็นเงิน 27,250 บาท จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2544 ของกองบัญชาการทหารสูงสุด ให้ พลโท ณรงค์ เด่นอุดม แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะประธานกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายไทย และคณะ จำนวน 9 คน เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้บัญชาการกองกำลังที่พบกสนาม ในฐานะประธานกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายมาเลเซีย ณ เมืองอีโปห์ รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2544 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2544 โดยฝ่ายมาเลเซียสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน และเพื่อมิให้เป็นภาระต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป จึงให้ส่วนราชการขอทำความตกลงในเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายสมทบสำหรับการเดินทางไปราชการโดยได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศกับกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณโดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีก

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมรายงาน ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้ พลโท ณรงค์ เด่นอุดม แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะประธานกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายไทย และคณะ จำนวน 9 คน เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้บัญชาการกองกำลังที่พบกสนาม ในฐานะประธานกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายมาเลเซีย ณ เมืองอีโปห์ รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2544 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2544 โดยฝ่ายมาเลเซียสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนได้แก่ ค่าเช่าที่พักทั้งคณะ จำนวน 9 คน และค่าอาหารเพียงจำนวน 4 คน ในส่วนของกองบัญชาการทหารสูงสุดจำเป็นต้องให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสมทบ เป็นเงิน 27,250 บาท

26. เรื่อง การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในวงการค้าก่อสร้างไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในวงการค้าก่อสร้างไทย ตามที่สำนักงานประมาณเสนอ เพื่อเป็นการวางแนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และถือปฏิบัติได้ ดังนี้

ให้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 ที่เห็นชอบในหลักการมาตรการปรับลดงบประมาณค่าก่อสร้าง โดยให้หน่วยงานภาครัฐปรับลดงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้างลงร้อยละ 10 จากราคากลาง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2544 มีผลทางปฏิบัติเมื่อหน่วยงานภาครัฐได้รับหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีจากหน่วยงานต้นสังกัดตั้งแต่วันที่ประทับตรารับหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยให้หัวหน้าหน่วยงานจัดบันทึกรับรองไว้เป็นหลักฐานและรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ

ให้สำนักงานประมาณมีอำนาจวินิจฉัยแก้ไขปัญหา และกำหนดแนวทางปฏิบัติได้ตามความจำเป็น

ทั้งนี้ สำนักงานประมาณรายงานว่า

การปรับลดราคากลางลง ร้อยละ 10 สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณ โดยเฉพาะโครงการใหม่ ประมาณ 7,000 ล้านบาท ซึ่งการปรับลดดังกล่าวนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และค่าใช้จ่ายที่มีข้อผูกพันหรือมีความจำเป็นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

การลดราคากลางค่างานก่อสร้างลง ร้อยละ 10 ตามมาตรการนี้จะลดโอกาสการสมยอมราคาระหว่างผู้รับจ้างให้น้อยลง ก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้รับจ้างมากขึ้น รวมทั้งมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในวงการค้าก่อสร้างไทยในปัจจุบันได้ระดับหนึ่ง

สำนักงานประมาณได้มีหนังสือเวียนกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่อง มาตรการปรับลดราคากลางสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐลง ร้อยละ 10 และเรื่องข้อคมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมาตรการปรับลดราคากลางสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐลง ร้อยละ 10 ตามลำดับ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติไปแล้ว ซึ่งปรากฏว่ามีหน่วยงานในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นจำนวนหนึ่งไม่สามารถดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีได้ เพราะได้ลงนามในสัญญาไปแล้วก่อนได้รับหนังสือเวียนตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เพื่อมิให้เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ สำนักงานประมาณจึงขออนุมัติหลักการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น

27. เรื่อง การแก้ไขปัญหาการขาดเซชค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการแก้ไขปัญหาการขาดเซชค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาค่าความล่าช้าเนื่องจากมีข้อจำกัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัว การตรวจสอบและอนุมัติเงินชดเชยเงินเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้สามารถบรรเทาภาวะความเดือดร้อนเนื่องจากการขาดสภาพคล่องของผู้รับจ้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเป็นการส่งเสริมมาตรการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบของสำนักงานงบประมาณให้แก่ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จึงอนุมัติการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

1. ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี แจงตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 โดยมอบอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มีอำนาจในการพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ในขั้นต้นเห็นควรมอบอำนาจให้สำหรับสัญญาจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยใช้คู่มือและเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณจัดทำขึ้น เพื่อให้การตรวจสอบเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน และให้สำนักงานงบประมาณมีอำนาจแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติและกำหนดแนวทางปฏิบัติได้ตามความจำเป็น โดยให้ถือคำวินิจฉัยของสำนักงานงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ งานจ้างเหมาก่อสร้างของทางราชการทุกประเภทที่ต้องนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ หากจะมีการกำหนดข้อตกลงกรณีพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาให้เสนอต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาดไว้ในสัญญาด้วย ขอให้ระบุข้อยกเว้นให้ชัดเจนว่าไม่รวมถึงเรื่องการพิจารณาตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงานงบประมาณเป็นที่สิ้นสุดตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532

ทั้งนี้ เมื่อได้อนุมัติตามข้อ 1 แล้วให้รายงานสำนักงานงบประมาณเพื่อทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันอนุมัติ และในการดำเนินงานตามข้อ 1 ให้มีมาตรการรองรับการใช้เงิน ดังนี้

- 1) เรื่องการอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณ เนื่องจากได้มีระเบียบบริหารงบประมาณ กำหนดแนวทางเรื่องการอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณรายการเงินงบกลาง และเงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการ จึงต้องมีมาตรการมอบหมายในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

เงินเหลือจ่ายของส่วนราชการ

โดยปกติการใช้จ่ายเงินชดเชยต่าง ๆ จะต้องเจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่ายของ ส่วนราชการเป็นอันดับแรก โดยอนุมัติจากเงินประจำงวดเหลือจ่ายของส่วน ราชการรายการสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสำนักงบประมาณจะมอบอำนาจให้ส่วน ราชการมีอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินชดเชยค่างานตามสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า)K) ส่วนกรณีอนุมัติเงินงบประมาณเหลือจ่ายทั่วไป ให้ขอ อนุมัติจากสำนักงบประมาณตามปกติ ทั้งนี้ สำนักงบประมาณจะไม่อนุมัติ ให้โอนเงินเหลือจ่ายไปใช้ในรายการใด ๆ จนกว่าส่วนราชการจะหมดภาระ การจ่ายเงินชดเชยค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า)K) แล้ว

เงินงบบกลาง

กรณีส่วนราชการได้พิจารณาอนุมัติตามข้อ 1 แล้ว แต่ไม่มีเงินเหลือจ่ายของ ส่วนราชการโอนมาใช้ได้ จะต้องขอใช้จ่ายเงินชดเชยค่างานตามสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า)K) จากเงินงบบกลาง ให้ส่วนราชการเสนอขออนุมัติ จัดสรรต่อสำนักงบประมาณ

2) เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ส่วนราชการต่าง ๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมีความจำเป็นต้องมีการดำเนินการ ดังนี้

(1) ให้ส่วนราชการดำเนินการเรื่องดังกล่าว โดยใช้คู่มือการตรวจสอบ และ คำนวณเงินชดเชยเงินเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า)K) ตาม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และสูตร ของมติคณะรัฐมนตรี ที่สำนักงบประมาณ จัดทำขึ้น

(2) สำนักงบประมาณจะเตรียมความพร้อมของส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดการ ฝึกอบรมในรูปของหน่วยเฉพาะกิจเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อความ รวดเร็วและคล่องตัว โดยจัดกลุ่ม หรือคณะวิทยากร ชี้แจง ถ่ายทอดและ ทำความเข้าใจให้กับส่วนราชการ

2. การกระจายอำนาจความรับผิดชอบของสำนักงบประมาณในการตรวจสอบและอนุมัติ เงินเพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐดังกล่าวข้างต้น เพื่อ มิให้เกิดความยุ่งยากและเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ รวมทั้งจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม ให้หน่วยงานภาครัฐนำไปปฏิบัติ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

3. มาตรการระยะยาว เนื่องจากการนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้นั้น ก็เพื่อ เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพในภาวะสินค้ามีราคาเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงผิดปกติ จึง ให้มีการยกเลิกเงื่อนไขหลักเกณฑ์การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เมื่อ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจกลับสู่ภาวะปกติเพื่อไม่ให้เป็นการกระทบงบประมาณประจำปี

โดยขอให้สำนักงานงบประมาณศึกษาถึงผลดีผลเสีย และผลกระทบแล้วนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

28. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.
.... ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) เสนอ

ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
แห่งละ 1 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับประชาชนในหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองใหม่ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันในการพึ่งพาตนเอง เพื่อ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว รัฐบาลได้
ประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544 และต่อมาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า
ด้วยการจัดตั้งและการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544 ซึ่งได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2544 เพื่อให้การดำเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และมีสถานะถาวรตามกฎหมาย จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ดังมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เนื่องจากได้พิจารณา
เห็นว่า การเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการ
เรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพื่อการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพ
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้ปรัชญา
"เสริมสร้างสำนึกความเป็นชุมชนท้องถิ่น โดยชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตและจัดการ
หมู่บ้านและชุมชนด้วย คุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง เกื้อกูลประโยชน์ต่อ
ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน
ราชการ เอกชน และกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน" นั้น รัฐ
พึงเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบ
บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ

2. ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า "กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ" มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้

- 1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำหรับการลงทุนเพื่อ
พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้หรือเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย การบรรเทา

เหตุฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน และสำหรับการนำไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิภาพที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน

- 2) ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง
 - 3) เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งในด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพื่อการแก้ไขปัญหา เสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 - 4) กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต
 - 5) เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็ง ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง
3. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังนี้
- 1) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
 - 2) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
 - 3) เงินกู้ยืม ซึ่งกระทรวงการคลังค้ำประกัน
 - 4) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากกองทุน
 - 5) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนได้รับ โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันหรือภาระติดพันอื่นใด
4. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ" โดยมีชื่อย่อว่า กทบช. ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานคนที่สอง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานคนที่สาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานคนที่สี่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน 10 คน เป็นกรรมการ เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการเงิน ธนาคาร หรือกองทุนหมุนเวียน และให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

5. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบาย การจัดตั้ง และแนวทางการบริหารกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง
- 2) กำหนดแผนการจัดหาเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และแผนการจัดสรรให้แก่กองทุน
- 3) กำหนดแผนงาน และออกระเบียบ ข้อบังคับและประกาศในการจัดตั้ง และแนวทางการบริหารงานกองทุน
- 4) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพื่อรับรองกองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตลอดจนการเพิกถอนทะเบียน และฐานะเป็นนิติบุคคลของกองทุน
- 5) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน จัดหา และจัดสรรผลประโยชน์ของกองทุน
- 6) ออกระเบียบเกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และการบริหารกองทุน
- 7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
- 8) ออกระเบียบ คำสั่ง และประกาศอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
- 9) รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. ให้แต่ละหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีกองทุนหนึ่ง เรียกว่า "กองทุนหมู่บ้าน" หรือ "กองทุนชุมชนเมือง" เมื่อจดทะเบียนต่อคณะกรรมการแล้ว ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล และให้กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

7. ให้กองทุนแต่ละกองทุนมีคณะกรรมการกองทุน จำนวนเก้า - สิบห้าคน ประกอบด้วยกรรมการซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองโดยสมาชิกจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และมีความรับผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุน และเป็นที่ยอมรับของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมีอายุไม่เกิน 65 ปี และมีสุขภาพแข็งแรง

ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) บริหารจัดการกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ กำกับ ดูแล จัดสรรผลประโยชน์ของเงินกองทุนหมู่บ้าน เพื่อสอดรับและเกื้อกูลกับกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้าน
- 2) ออกระเบียบข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน ภายใต้กรอบระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
- 3) รับสมาชิกและจัดทำทะเบียนสมาชิก ทั้งที่เป็นกลุ่มหรือองค์กรชุมชน หรือปัจเจกบุคคลในหมู่บ้าน
- 4) กำหนดวัตถุประสงค์ ประเภท การออมทรัพย์ การกู้ยืม เงื่อนไขระยะเวลาการกู้ยืม ผลตอบแทน อัตราดอกเบี้ย ฯลฯ ภายใต้กรอบระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
- 5) ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมครัวเรือน และวิสาหกิจชุมชน ในเขตท้องที่หมู่บ้านนั้น ตลอดจนข้อมูลและการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้าน
- 6) พิจารณาเงินกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
- 7) ทำนิติกรรมสัญญา หรือดำเนินการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุน
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามระเบียบคณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย
8. การทำบัญชีและการตรวจสอบ ภายในกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ให้คณะกรรมการเสนองบดุลแสดงฐานะการเงินและทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและกองทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากระทรวงการคลังเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
9. ให้คณะกรรมการกองทุนรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและฐานะการเงินกองทุนให้สมาชิกในหมู่บ้านทราบ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีปรากฏแน่ชัดว่ากองทุนใดไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการ หรือดำเนินการส่อไปในทางทุจริต หรือดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อกองทุน ให้เลขาธิการพิจารณาระงับการจ่ายเงินจากบัญชีกองทุนหรือให้กองทุนขาดใช้หรือให้ส่งคืนเงินในกรณีที่เบิกจ่ายไปแล้ว

29. เรื่อง การปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ (ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ (ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอ แล้วมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติรวม 3 ฉบับ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการศ.พ (.. ฉบับที่)

ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ พ.... .ศ.

ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งศ.พ (.. ฉบับที่)

ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้อัยการสูงสุด เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นพ้องต้องกันว่า เพื่อให้การแก้ไขปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถที่จะอธิบายเหตุผลความจำเป็นแก่สาธารณชนได้ จึงขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินการเสนอกฎหมายเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการอัยการทำนองเดียวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อเป็นการยึดโยงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการอัยการกับข้าราชการตุลาการ รวมทั้งให้เกิดการแตกต่างจากระบบและโครงสร้างการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทอื่น

สำหรับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการอัยการ มีสาระสำคัญ ดังนี้

ปรับปรุงโครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการอัยการ โดยเพิ่มกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒีสองคน ซึ่งวุฒิสภาเลือกจากบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการ และต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้

เมื่อจะมีการเลือกตั้งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิให้นายกรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานวุฒิสภาทราบภายในเวลาที่กำหนด และให้วุฒิสภาดำเนินการพิจารณาเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรและมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้จำนวนสองเท่าของจำนวนที่ต้องเลือก เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาเลือกต่อไป และให้กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับหน้าที่เมื่อนายกรัฐมนตรีได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ

ในวาระเริ่มแรกให้วุฒิสภาดำเนินการเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

30. เรื่อง ขอลดหย่อนค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอลดหย่อนค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามที่สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้แจ้งให้
ทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่เห็นชอบด้วยการประเมินค่ารายปีและภาษีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพัง (อบต. เขาพัง) ที่ได้ประเมินทรัพย์สินบริเวณเขื่อน
รัชชประภาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 53 หมู่ 3 ตำบลเขา
พัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 229,187,750.25 บาท เพื่อใช้
คำนวณค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2544 และได้แจ้งผลการคำนวณเพื่อ
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นเงิน 28,646,569 บาท ซึ่งการประเมินค่าภาษี ประจำปี
พ.ศ. 2544 ของ อบต. เขาพัง เพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าภาษีของปี พ.ศ. 2543 มาก โดยคิดเป็น
ร้อยละที่เพิ่มจากปี พ.ศ. 2543 ถึงร้อยละ 4,407.87 (ค่าภาษีของปี พ.ศ. 2543 เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 650,338.32 บาท จึงได้ยื่นคำร้องขอให้ อบต. เขาพัง พิจารณาการประเมินภาษี
โรงเรือนและที่ดินใหม่ รวม 2 รายการ คือ รายการลำดับที่ 25 ซึ่งเป็นตึก 7 ชั้น และ
เครื่องจักรผลิตพลังงานไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยขอให้ประเมินค่ารายปีสำหรับ
เครื่องจักรใหม่ ซึ่ง กฟผ. เห็นว่าภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ อบต. เขาพังเรียกเก็บสูงเกิน
สมควร และหลักเกณฑ์การคิดค่ารายปีไม่น่าจะถูกต้องตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน
และที่ดิน พ.ศ. 2475 และตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางไว้
ประกอบกับในการประเมินค่ารายปีและค่าภาษีสำหรับท้องที่ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ ซึ่งไม่มีมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการ
คำนวณค่ารายปีและภาษีที่ชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ และโดยที่
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475ฯ ดังกล่าวข้างต้น
กำหนดว่า มติคณะรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีมติรวม 3 ประการ ดังนี้

อนุมัติให้ลดหย่อนค่ารายปี และค่าภาษีของเครื่องจักรผลิตพลังงานไฟฟ้าจำนวน 3
เครื่อง ได้แก่ กฟผ ตามมาตรา .31 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พ .ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน ฉบับที่)4)
พ .ศ.2534

เนื่องจาก อบตเขาพังประเมินค่าภาษีเขื่อนรัชชประภาเป ็นจำนวนเงินที่สูงขึ้นจาก
ภาษีของปีที่ผ่านมา และวิธีการคำนวณหาค่ารายปีและค่าภาษียังไม่เป็นที่ยุติ
อีกทั้งการคำนวณค่ารายปีตามแบบของ อบตคำนวณ .เขาพัง สูงกว่าที่ กฟผ .
.จึงไม่สามารถที่จะยอมรับและชำระค่าภาษีดังกล่าวตามค่าชี้ขาดของ อบต .กฟผ

เขาพัง ก่อนการอุทธรณ์ต่อคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีจึงอนุมัติให้ กฟผได้รับ . ยกเว้นไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกเหนือจากค่ารายปีและค่าภาษีที่จะได้รับการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี

กฟผเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีภารกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยไม่มี . วัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร และตามลักษณะการประกอบกิจการของ กฟผ . มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายจะต้องเสียภาษีในท้องที่ดังกล่าว ได้แก่หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ และการจัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดินของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะยึดถือปฏิบัติได้

การประเมินค่ารายปีและค่าภาษีจึงแตกต่างกันไปตามแต่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละแห่ง ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์ค่ารายปีต่อคณะรัฐมนตรี ในหลาย ๆ กรณี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่ารายปีและค่าภาษีที่ชัดเจนแน่นอนและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ โดยยึดถือหลักความเป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดภาระภาษีแก่ผู้เสียภาษีจนเกินสมควร โดยควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์อัตราขั้นสูงของค่ารายปีที่จะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไว้ด้วย

31. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ร่างพระราชบัญญัติบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฯ ตามมติและข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีในส่วนของมาตรา 58 วรรคสาม จากเดิม "... ส่วนที่เหลือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ..." แก้ไขเป็น "... ส่วนที่เหลือไม่น้อยกว่าสองในสาม..." แต่ในส่วนของมาตรา 58 วรรคสอง นั้น สำนักงานฯ เห็นว่า จะซ้อนกับหลักการตามมาตรา 58 วรรคสาม โดยหลักการน่าจะมีการชำระหนี้ตามการปรับโครงสร้างหนี้เสียก่อน และเมื่อดำเนินการเต็มที่แล้วไม่สำเร็จจึงบังคับตามหลักการของมาตรา 58 วรรคสาม สำนักงานฯ จึงได้แก้ไขร่างมาตรา 58 วรรคสอง เสียใหม่ โดยกำหนดว่า ถ้าลูกหนี้จัดหาหลักประกันให้ตามสมควรแล้ว ผู้ค้ำประกันเป็นอันหลุดพ้นจากหน้าที่ค้ำชำระ นอกจากนี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมประเด็นปัญหาต่าง ๆ อีกเล็กน้อย ทั้งนี้ โดยได้หารือกับประธานคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ด้วยแล้ว

อนึ่ง โดยที่ไม่อาจตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้ทันการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในสมัยนี้ จึงได้จัดทำเป็น "ร่างพระราชกำหนดบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ." ซึ่งร่างพระราชกำหนดที่ผ่านการตรวจพิจารณา มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

1. หลักการของร่างพระราชกำหนดบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.

จัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์แห่งชาติขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่จะทำหน้าที่ แก้ไขปัญหาการค้างชำระหนี้ของลูกหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนให้เป็นไป อย่างรวดเร็ว ด้วยการรับโอนสินทรัพย์ที่จัดเป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาจากสถาบัน การเงินและบรรษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อนำมาบริหารจัดการตามวิธีการที่กำหนด ทั้งนี้ โดย จะต้องพยายามให้ลูกหนี้ซึ่งรับโอนมาอยู่ในฐานะที่สามารถชำระหนี้ที่ค้างชำระได้ และ ให้ลูกหนี้เหล่านั้นสามารถดำเนินกิจการของตนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หมดสิ้นลงหรือเหลือน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันไม่ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่สถาบันการเงินจนไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ อันจะเป็นการสร้าง เสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจและระบบสถาบันการเงินโดยรวม

2. สาระสำคัญของร่างพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.

2.1 การจัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย จัดตั้ง "บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย" (บสท.) โดยกำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์ในการ บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินหรือบรรษัทบริหารสินทรัพย์ ดำเนินการ ปรับโครงสร้างหนี้และปรับโครงสร้างกิจการของลูกหนี้ซึ่งรับโอนมา โดยการรับโอน สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินและบรรษัทบริหารสินทรัพย์ รวมตลอดทั้งสิทธิ อื่นใดเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้สำหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนั้น หรือ โดยการใช้มาตรการอื่นใด เพื่อประโยชน์แก่การฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของ ประเทศ และให้กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นใน บสท.ทั้งหมด

2.2 โครงสร้างของ บสท.

- 1) ให้มี ประกอบด้วย ("คณะกรรมการ") "คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย" ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบเอ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีเป็นผู้ แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยในจำนวนนี้ต้องแต่งตั้งจาก ผู้แทนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหนึ่งคน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหนึ่งคน สมาคมธนาคารไทยหนึ่งคน และประธานกรรมการบริหารเป็น กรรมการโดยตำแหน่ง เพื่อวางนโยบายและกำกับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ บสท.ภายในขอบวัตถุประสงค์ของ บสท. .
- 2) ให้มี ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธาน "คณะกรรมการบริหาร" กรรมการบริหารและกรรมการบริหารอื่นอีกไม่เกินสามคน กับกรรมการผู้จัดการซึ่ง เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่งอีกหนึ่งคน โดยให้กระทรวงการคลังเสนอชื่อผู้ สมควรได้รับการแต่งตั้งสองคน ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย เสนอชื่อหน่วยงานละหนึ่งคน และสถาบันการเงินเอกชนร่วมกัน เสนอชื่อสองคน และให้แต่งตั้งกรรมการบริหารตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ประธานกรรมการบริหารหนึ่งคน โดยแต่งตั้งจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจาก (กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

(กรรมการบริหารอื่นโดยแต่งตั้งจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจาก (กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ หนึ่งคน จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหนึ่งคน และจากสถาบันการเงินเอกชนหนึ่งคน เพื่อทำหน้าที่ ในการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ตลอดจนกำหนดกรอบและวิธีการในการบริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการในเรื่องต่าง ๆ เช่น อนุมัติ หรือวินิจฉัยสั่งการในการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้และการปรับ โครงสร้างกิจการของลูกค้า การจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน การ ชำระบัญชีของลูกค้าซึ่งรับโอนมา ว่าจ้างบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการในการ บริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ นอกจากประธาน กรรมการบริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่งแล้ว ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการในคณะกรรมการจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารหรือกรรมการ ผู้จัดการในเวลาเดียวกันมิได้

3) ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แทนของ บสท.

4) ให้มี ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ในการ "คณะกรรมการตรวจสอบ" และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ .ตรวจสอบการดำเนินงานของ บสท ผู้จัดการ

2.3 การโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพให้แก่ บสท.

กำหนดให้มีการโอนสินทรัพย์ที่จัดเป็นสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 มายังบสทในสามกรณีด้วยกัน กล่าวคือ .

1) กำหนดให้สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์โอนสินทรัพย์ด้วย คุณภาพมายัง บสทตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ .

(1) กรณีสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีหน่วยงานของรัฐ แห่งใดแห่งหนึ่งหรือรวมกันเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว กำหนดให้โอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพดังต่อไปนี้ ทั้งหมดให้แก่ บสทสินทรัพย์จัด (ก) กำหนด .ภายในเวลาที่ บสท . ส (ข) ชั้นสัญญาสินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย (ค) ร่างมาตรา) สินทรัพย์จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน (ง)30) ทั้งนี้ เพื่อให้ บสทเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารสินทรัพย์ด้วย . คุณภาพดังกล่าวทั้งหมด อันจะทำให้การบริหารสินทรัพย์ด้วย คุณภาพเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(2) กำหนดให้ บสทมีสิทธิรับโอนสินทรัพย์โดยคุณภาพที่มีลักษณะ .
ดังต่อไปนี้จากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่นด้วย

(ก)สินทรัพย์โดยคุณภาพที่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกันการชำระ ()
หนี้ และเป็นสินทรัพย์ โดยคุณภาพตามข้อ1) (ก) (ค) (ข) (ง) หรือ

(ข)ลูกหนี้ซึ่งรับโอนมาเป็นนิติบุคคลและมีฐานะเป็นลูกหนี้ของ (สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ตั้งแต่สองรายขึ้นไป
ไม่ว่าจะมีบุคคลธรรมดาเป็นลูกหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันด้วยหรือไม่ก็ตาม

(ค)มูลค่าของสินทรัพย์โดยคุณภาพตามบัญชีสิทธิของทุก (สถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์รวมกันสำหรับ
ลูกหนี้แต่ละรายเป็นจำนวนเงินตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป และ

(ง)สินทรัพย์โดยคุณภาพนั้นยังมิได้มีความตกลงเป็นหนังสือ (ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราช
กำหนดนี้ใช้บังคับ และมีได้เป็นสินทรัพย์โดยคุณภาพที่ลูกหนี้ถูกศาลมีคำสั่งให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายแล้วก่อนวันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ ร่างมาตรา)31)

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้แก่สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์
ของเอกชนที่ประสงค์ จะโอนสินทรัพย์โดยคุณภาพดังกล่าวให้แก่
บสทให้สามารถกระทำได้ .

2) คณะกรรมการสามารถกำหนดให้สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์
ที่มีหน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่งหรือรวมกันเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละห้า
สิบของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โอนสินทรัพย์โดยคุณภาพบางประเภท
ให้แก่ บสท.

3) กำหนดให้ลูกหนี้ของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ ซึ่งหนี้ที่ตน
มีอยู่กับสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์มีลักษณะตามร่างมาตรา
31 และสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์มิได้โอนสินทรัพย์โดย
คุณภาพรายของตนมาด้วยนั้น สามารถร้องขอต่อคณะกรรมการให้พิจารณา
สั่งการให้สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์โอนสินทรัพย์โดย
คุณภาพของตนมาให้ บสทด้วย ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ของ
สถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์สามารถร้องขอให้โอนหนี้ของ
ได้ด้วย .ตนมายัง บสท

กำหนดให้ราคาของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ บสทจะชำระให้ ้แก่สถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับโอนมา เป็นดังนี้

(กรณีการโอนของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีหน่วยงาน (ของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ตาม มาตรา30 ให้มีราคาเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพดังกล่าว โดยไม่รวมการประกันด้วยบุคคลในกรณีไม่มี ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ให้มีราคาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

(ขกรณีการโอนของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่น ตาม (มาตรา31 ให้มีราคาเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพดังกล่าว โดยไม่รวมการค้ำประกันด้วยบุคคล แต่ราคาดังกล่าว ต้องไม่เกินมูลค่าสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามบัญชีหักด้วยเงินสำรองที่ต้อง ตั้งไว้ตามกฎหมายหรือตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

กำหนดให้ บสทชำระราคาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ .ให้แก่สถาบันการเงินหรือบริษัท บริหารสินทรัพย์ โดยออกตราสารหนี้ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีกำหนดใช้เงินเมื่อ สิ้นระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่ออกตราสารหนี้

การรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท . กำหนดให้คิดคำนวณผลกำไรหรือขาดทุนจากราคาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ บสทรับโอนมา หักด้วยต้นทุนในการรับโอนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการ . รวมทั้งดอกเบี้ยของตราสารหนี้ โดยให้คำนวณแยกตาม .ดำเนินการของ บสท สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับโอนมาจากแต่ละสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร สินทรัพย์หรือตามลูกหนี้แต่ละราย เพื่อให้รับทราบผลการดำเนินการบริหาร สินทรัพย์ด้อยคุณภาพและเพื่อการจัดสรรผลกำไรหรือแบ่งความรับผิดชอบในผล ขาดทุนระหว่าง บสทกับสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่อไป ทั้งนี้ . ให้คิดคำนวณผลกำไรหรือขาดทุนดังกล่าวเมื่อสิ้นปีที่ห้า และสิ้นปีที่สิบนับแต่วันที่ เป .บสทจัดทำกร เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดระยะเวลาดำเนินกิจการของ บสท ตามที่กำหนดไว้ในร่างมาตรา .86

กำหนดสัดส่วนการจัดสรรผลกำไรหรือความรับผิดชอบในผลการขาดทุน ดังนี้

1) กรณีที่มีผลกำไรจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ กำหนดให้จัดสรรผล กำไร ดังนี้

ผลกำไรส่วนแรกจำนวนไม่เกินร้อยละยี่สิบของราคาของสินทรัพย์ด้อย คุณภาพที่ บสทรับโอนมา กำหนดให้แบ่งกันคนละครึ่งระหว่าง . และสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ .บสท

ผลกำไรส่วนที่สอง กำหนดให้สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ผู้โอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพรับไปทั้งหมด แต่เมื่อรวมกับ
กำไรตามข้อแรกแล้วต้องไม่เกินส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์ด้วย
คุณภาพตามบัญชี และราคาของสินทรัพย์ด้วยคุณภาพที่ บสทรับ .
โอนมา

ผลกำไรส่วนสุดท้ายที่เหลือ กำหนดให้แบ่งปันกันระหว่างกองทุน
บสท และ สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์เท่า ๆ กัน

- 2) กรณีที่การบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพมีผลขาดทุน กำหนดให้ บสทและ .
สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ร่วมกันรับผิดชอบ ดังนี้

ผลขาดทุนส่วนแรกจำนวนไม่เกินร้อยละสี่สิบของราคาสินทรัพย์ด้วย
คุณภาพที่ บสทรับโอนมา กำหนดให้สถาบันการเงินหรือบริษัท .
บริหารสินทรัพย์ผู้โอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพรับไปทั้งหมด

ผลขาดทุนส่วนที่สองที่เหลือจากส่วนแรกจำนวนไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
ราคาสินทรัพย์ด้วยคุณภาพที่ บสทรับโอนมา กำหนดให้แบ่งกัน .
และสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหาร .คนละครึ่งระหว่าง บสท
สินทรัพย์

ผลขาดทุนส่วนสุดท้ายที่เหลือ กำหนดให้ บสทรับไปทั้งหมด .

2.4 การดำเนินงานของ บสท.

- 1) ในการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ บสทมีอำนาจดำเนินการในสามกรณี ได้แก่ .
ปรับโครงสร้างหนี้ ปรับโครงสร้างกิจการหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
ของลูกหนี้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันตามที่เห็นสมควร โดย บสท .
จะดำเนินการบริหารกองสินทรัพย์เองหรือจะว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้เป็นผู้บริหาร
กองสินทรัพย์ก็ได้ ทั้งนี้ ในการจ้างผู้บริหารกองสินทรัพย์ ให้พิจารณาจากบุคคลผู้
มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกิน ร้อยละห้าสิบของทุน
จดทะเบียนและไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจจัดการนิติบุคคลเป็นลำดับแรก แต่
นิติบุคคลนั้นจะต้องไม่เป็นสถาบันการเงินที่โอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพให้ บสท .
หรือผู้บริหารกองสินทรัพย์จัดทำความเห็นเบื้องต้น .และให้พนักงานของ บสท
เกี่ยวกับสถานะการเงินของลูกหนี้ซึ่งรับโอนมา พร้อมทั้งขอเสนอแนะว่าสมควรจะ
ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ ปรับโครงสร้างกิจการหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่
เป็นหลักประกันเพื่อชำระหนี้ เพื่อให้การบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพเป็นไปอย่าง
เหมาะสมกับสภาพของสินทรัพย์ด้วยคุณภาพแต่ละกองที่ บสทรับโอนมา .

(ก .ในการปรับโครงสร้างหนี้ บสท (มีอำนาจใช้วิธีการต่าง ๆ อันได้แก่ การ ผ่อนปรนเงื่อนไขในการชำระหนี้ รับโอนทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ หรือดำเนินมาตรการอื่นใด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เพื่อให้ ลูกหนี้ที่สุจริตอยู่ในฐานะที่จะชำระหนี้ได้และสามารถดำเนินกิจการต่อไป

(ขในการปรับโครงสร้าง (กิจการ ให้ผู้บริหารกองสินทรัพย์หรือบุคคลอื่นใด ซึ่ง บสทแต่งตั้งเป็นผู้จัดทำแผนปรับโครงสร้างกิจการเสนอต่อคณะ . กรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเวลาที่คณะกรรมการบริหาร กำหนด ทั้งนี้ แผนปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจาก ศาลล้มละลาย และให้ผู้บริหารของลูกหนี้หมดอำนาจในการกระทำการ กิจการใด ๆ ในนามของลูกหนี้ เมื่อพ้นกำหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับการ อนุมัติแผนจากผู้บริหารแผนและให้ผู้บริหารแผนมีอำนาจในการบริหาร จัดการทั้งปวงของผู้บริหารของลูกหนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารแผนแต่เพียงผู้ เดียวมีอำนาจบริหารจัดการและดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนด ไว้ในแผนปรับโครงสร้างกิจการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้บริหารแผนเห็นว่าการบริหารแผนไม่อาจดำเนินไปให้เป็น ประโยชน์แก่ลูกหนี้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ผู้บริหารแผนรายงานพร้อม ข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการบริหาร เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการเพื่ อยุติการปรับโครงสร้างกิจการ

(คดำเนินการโดยวิธี .ในการจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้ บสท (ขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์มากกว่า และหากยังมีหนี้ที่ ทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันคงค้างอยู่ กำหนดว่าหากลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สิน อื่นใดที่จะนำมาชำระหนี้ได้อีก และหากผู้ค้ำประกันได้ยอมตนชำระหนี้ส่วน ที่เหลือไม่น้อยกว่าสองในสามหรือในจำนวนน้อยกว่านั้นตามที่คณะ กรรมการบริหารกำหนด ให้ลูกหนี้และผู้ค้ำประกันเป็นอันหลุดพ้นจากหนี้ นั้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 58 ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกหนี้สามารถกลับเข้าสู่ ฐานะที่จะเริ่มดำเนินกิจการเดิมหรือเริ่มกิจการใหม่ต่อไปได้อีกครั้งหนึ่ง

2.5 การกำกับ การดำเนินงานและการควบคุม

เพื่อประโยชน์แก่การกำกับการดำเนินงานของ บสท. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาจมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบกิจการ สินทรัพย์และหนี้สินของ บสท. ได้ เพื่อให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของ บสท. โดยองค์กรภายนอกอีก ชั้นหนึ่ง

2.6 การสอบและตรวจบัญชี

- 1) กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีของ บสทและเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีต่อรัฐมนตรีทุกหกเดือน
- 2) กำหนดให้ บสทรายงานกิจการ งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุน ซึ่งผู้สอบบัญชี . รับรองแล้วต่อรัฐมนตรีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นงวดการบัญชี เพื่อรายงานให้ คณะรัฐมนตรีทราบ

2.7 การยุบเลิก บสท.

- 1) เมื่อ บสท .ได้ดำเนินการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพตามอำนาจหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการรายงานรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิก บสทต่อไป .
- 2) เมื่อครบระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ กำหนดให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำรายงานประเมินผลการดำเนินการของ บสทและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาว่าจะสมควร . หรือไม่เพียงใด ซึ่งจะเป็นการ .ยุบเลิกหรือปรับปรุงการดำเนินการของ บสท ตลอดจนกำหนดแนว .รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ บสท ทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยุบเลิก บสท . ให้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดการแต่งตั้งคณะกรรมการชำระบัญชีวิธีการชำระ .หนี้ ระยะเวลาการชำระบัญชี เงื่อนไขในการโอนทรัพย์สินและหนี้สินของ บสท และให้การดำเนินการชำระบัญชีแล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราช กฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับแต่จะต้องเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกินสิบสองปีนับแต่ วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ และหากมีบรรดาทรัพย์สินของ บสทที่ยังคง . เหลืออยู่ภายหลังการชำระบัญชี ให้โอนแก่กระทรวงการคลังภายในหกสิบวันนับ แต่วันถึงที่สุดแห่งการชำระบัญชี
- 3) เมื่อครบกำหนดเจ็ดปีนับแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ กำหนดให้ บสท .เตรียมการเพื่อเลิกดำเนินการเมื่อสิ้นปีที่สิบและชำระบัญชีให้แล้วเสร็จภายในปี ที่สิบสองนับแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ และกำหนดให้พระราชกำหนดนี้ เป็นอันยกเลิกเมื่อครบสิบสองปีนับแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ เพื่อให้การ ดำเนินงานของ บสทมีระยะเวลาสิ้นสุดที่แน่นอน เนื่องจากการดำเนินงานของ . เป็นการดำเนินงานเพียงชั่วคราวเท่านั้น .บสท

32. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประมาณ ส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจ

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานประมาณรายงานสรุปผลการบริหารงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้

การอนุมัติเงินประจํางวดจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 สำหรับปีงบประมาณ 2544 มีจำนวนทั้งสิ้น 844,823.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.8 ของวงเงินงบประมาณจำนวน 910,000 ล้านบาท สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2544 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2544 จำนวน 446,215.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.0 ของวงเงินงบประมาณ และจากรายงานการเบิกจ่ายจริงเบื้องต้นโดยกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่าจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2544 มีการเบิกจ่ายจำนวน 463,324.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.9 ของวงเงินงบประมาณ

การอนุมัติเงินประจํางวดปีงบประมาณ 2544 ของโครงการถ่ายโอนงานกิจกรรม / บริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 มีจำนวนทั้งสิ้น 31,651.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.9 ของวงเงินงบประมาณจำนวน 32,339.6 ล้านบาท สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณถึงวันที่ 30 เมษายน 2544 มีจำนวน 5,222.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.1 ของวงเงินงบประมาณ และข้อมูลการเบิกจ่ายจริงเบื้องต้นโดยกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2544 มีจำนวน 5,717.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.7 ของวงเงินงบประมาณ

33. เรื่อง การกู้เงินเพื่อซื้อเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติการกู้เงินเพื่อซื้อเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 (คกก. 5) เสนอ โดยที่บริษัท การบินไทยฯ ต้องชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นในรูป Bridge Lease กับบริษัท โบอิง ที่ครบกำหนดชำระคืนในเดือนเมษายน 2544 สำหรับเครื่องบินโบอิง 777-300 ลำที่ 5 และ 6 ซึ่งบริษัท การบินไทยฯ ได้ทำการรับมอบไปแล้ว ประกอบกับเงื่อนไขเงินกู้ตามนัยข้อเสนอของ Barclays จะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงื่อนไขการกู้เงินระยะสั้นในรูป Bridge Lease ซึ่งบริษัท การบินไทยฯ ประสงค์ที่จะกู้เงินรายนี้ในโอกาสแรกเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้

กระทรวงการคลังรายงานว่า ในการจัดหาเงินกู้ระยะยาวในรูปสินเชื่อเพื่อการส่งออก สำหรับเครื่องบินโบอิง 777-300 ลำที่ 5 และ 6 มาทดแทนการเช่าในรูป Bridge Lease กับบริษัท โบอิง นั้น กระทรวงการคลังได้พิจารณาร่วมกับบริษัท การบินไทยฯ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของ Barclays Capital Asia Limited ซึ่งเป็นสถาบันการเงินต่างประเทศที่ยื่นข้อเสนอจัดหาเงินกู้สกุลเยนที่มีต้นทุนต่ำที่สุด และได้ดำเนินการเจรจาปรับปรุงเงื่อนไขการกู้เงินแล้ว

รูปแบบการกู้เงิน เป็นการกู้เงินในรูปแบบ Asset Based Financing หรือ การเช่าซื้อในรูปแบบ Financial Lease โดย Barclays จะจัดตั้งบริษัทเพื่อทำหน้าที่เฉพาะ (Special Purpose Company หรือ SPC) เป็นผู้กู้เงินต่อจาก Barclays และ/หรือสถาบันการเงินอื่นในตลาดเงินทุนต่างประเทศ โดยมี US Exim Bank (Export Import Bank of the United States) และ ECGD (Export Credits Guaranty Department) เป็นผู้ค้ำประกัน และนำเครื่องบินพร้อมเครื่องยนต์มาให้บริษัท การบินไทยฯ เช่าซื้อในการนี้ บริษัท การบินไทยฯ จะชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยในรูปค่าเช่าซื้อ และเมื่อมีการชำระค่าเช่าซื้องวดสุดท้าย พร้อมด้วยค่าเครื่องบินตามราคาที่ได้ตกลงกันแล้ว SPC จะโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องบินคืนให้บริษัท การบินไทยฯ

อนึ่ง โดยที่ไม่มีข้อกำหนดให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้และมีข้อกำหนดมิให้มีการจำหน่ายหรือจำนองเครื่องบิน ดังนั้น ผู้ให้กู้และผู้ค้ำประกันเงินกู้จึงกำหนดเป็นเงื่อนไขให้บริษัทการบินไทยฯ โอนสิทธิ์ในการครอบครองเครื่องบินพร้อมด้วยเครื่องยนต์ที่จะทำการเช่าซื้อรายนี้ให้แก่ผู้ให้กู้และผู้ค้ำประกันเงินกู้โดยผ่านทาง SPC ที่จะจัดตั้ง

34. เรื่อง แต่งตั้ง

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยชุดใหม่ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดสามปีตามวาระ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2543 ดังนี้ นายสมบัติ ธีรวงศ์ นายสมมาตร สีมากุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน นายพิเชษฐ อาริย์วัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน และ นายวีระ จันทะแจ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน

2. ให้ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมพ้นจากตำแหน่ง

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ นายกฤษฎา มนูญวงศ์ พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ตามมติคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ซึ่งได้ประชุม ครั้งที่ 8/2544 (วาระพิเศษ) วันที่ 31 พฤษภาคม 2544 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2544

3. กรรมการอื่นในคณะกรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้ปรับปรุงกรรมการอื่นในคณะกรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ราย และแต่งตั้งกรรมการอื่นแทนกรรมการที่ลาออก จำนวนรวมทั้งสิ้น 4 ราย ดังนี้

นายพิษณุ สุนทรารักษ์ เป็นกรรมการแทน นายวิชา สรรพนุเคราะห์

นายจักรารุฑ ศัลยพงษ์ เป็นกรรมการแทน นายทองฉัตร หงส์ลดารมภ์

นายจรงค์ ระรวยทรง เป็นกรรมการแทน นายนริศ ชัยสูตร

นายโอฬาร ไชยประวัติ เป็นกรรมการแทน นายสมหมาย โค้วคชาภรณ์
